

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๖๙๐



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม ๑๐๒๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง มาตรการควบคุมสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๑๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๕๓๗๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

ด้วยในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ สถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ และสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม จะจัดให้มีการแสดงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้สถานที่ดังกล่าวเกิดความไม่ปลอดภัย หรือมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ และ สถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาเสพติด การล่อลวงและค้าประเวณี จึงขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันสถานบริการและสถานประกอบการที่มี ลักษณะคล้ายกับสถานบริการให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยเคร่งครัด

๒. ให้เข้มงวดในเรื่องการกำหนดวันเวลาเปิด - ปิดของสถานบริการ กวดขันมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ยี่สิบปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ ควบคุมมิให้มีการนำ อาวุธเข้าไปในสถานบริการวันแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ

๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานบริการ และผู้ประกอบการโรงแรม ตรวจสอบระบบ ความปลอดภัยในอาคารสถานบริการ โรงแรม เช่น การติดตั้งถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ ประตูทางเข้าออก ทางหนีไฟ การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟส่องสว่าง และมีให้มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง ที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดระเบิดได้

๔. ให้นายทะเบียนโรงแรมกำชับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในการจัดทำบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร. ๓) ให้ตรงตามจริงเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมและการมั่วสุมภายในพื้นที่โรงแรม และเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ ในการเข้าพักของสตรี เด็กและเยาวชนที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมถูกล่อลวง ชูเชี่ยญ มอมยา หากพบว่ามีเหตุอันควร สงสัยหรือมีพฤติกรรมดังกล่าว ให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ทราบโดยทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักงานการสอบสวนและนิติการ

โทร./โทรสาร ๐-๒๓๕๖-๙๕๕๙